

Số: /UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày tháng năm 2020

V/v tái đàn trong chăn nuôi lợn và tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể;
- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Công an huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Ban Chỉ đạo 389 huyện; Đội Quản lý thị trường;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Năm 2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 423 hộ/67 bản/12 xã, thị trấn, với tổng số 3.030 con lợn buộc phải tiêu hủy, trọng lượng gần 168 tấn. Tuy nhiên, vi rút gây bệnh DTLCP có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây lan dịch bệnh rất phức tạp, hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, khả năng tái phát và lây lan dịch trong thời gian tới vẫn rất cao. Để việc tái đàn trong chăn nuôi lợn được đảm bảo đạt hiệu quả, giảm nguy cơ lây lan và tái phát dịch bệnh; đồng thời, tập trung phát triển các loại gia súc, gia cầm, thủy sản khác nhằm bù đắp sản lượng thịt thiếu hụt do ảnh hưởng của bệnh DTLCP, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, giám sát tình hình chăn nuôi ở các xã, thị trấn, thực hiện nghiêm quy định điều kiện về tái đàn lợn; các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học để phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch, sử dụng nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư, hỗ trợ con giống, tập trung vào phát triển đàn trâu, bò, gia cầm, thủy sản hoặc các loại vật nuôi khác phù hợp với tình hình của từng xã, thị trấn để tăng số lượng tổng đàn, đảm bảo ổn định nguồn cung cấp thực phẩm.

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cho động vật, đặc biệt là DTLCP, các quy định về chăn nuôi an toàn sinh học, việc thực hiện tái đàn đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển đàn trâu, bò, gia cầm, thủy sản hoặc các loại vật nuôi khác phù hợp với tình hình của từng địa phương. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia

trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn trên địa bàn huyện.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện tái đàn đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Thực hiện kiểm tra, thẩm định điều kiện chăn nuôi của các hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại, đăng ký tái đàn lợn theo quy định. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng khi có các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện nhập lợn giống (về số lượng lợn giống, thời gian nhập về, nguồn gốc lợn giống) để tái đàn hoặc chăn nuôi mới về UBND huyện tổng hợp báo cáo tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi của các trang trại, gia trại, hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là công tác tái đàn lợn; kiên quyết không thực hiện tái đàn nếu không đủ các điều kiện an toàn dịch bệnh, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn nắm bắt thông tin về nguồn gốc giống nhập, nguồn cung thực phẩm và biến động giá thịt lợn trong và ngoài tỉnh, để có phương án đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn.

3. Công an huyện, Ban Chỉ đạo 389 huyện, Đội quản lý thị trường

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán động vật và các sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, không có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm từ lợn; các trường hợp lợi dụng trục lợi, đầu cơ tăng giá.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường giao thông ra, vào địa bàn huyện, các điểm, cơ sở giết mổ, tập kết, trung chuyển lợn trên địa bàn, cơ sở kinh doanh, buôn bán lợn, sản phẩm của lợn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cho động vật, đặc biệt là DTLCP, các quy định về chăn nuôi an toàn sinh học, việc thực hiện tái đàn đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đồng thời, thông tin đầy đủ, kịp thời về giá cả thị trường, nhất là mặt hàng thịt lợn tránh tình trạng người dân hiểu không đầy đủ; người sản xuất, kinh doanh

thiếu trách nhiệm có thể đầu cơ găm hàng, làm tăng giá bất thường nhằm trục lợi, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các chủ trang trại, cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, quy định chăn nuôi an toàn sinh học, việc thực hiện tái đàn đảm bảo các điều kiện theo quy định; đẩy mạnh phát triển đàn trâu, bò, gia cầm, thủy sản hoặc các loại vật nuôi khác phù hợp với tình hình của từng địa phương; đồng thời tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng trục lợi, đầu cơ tăng giá.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tuyên truyền, Phổ biến hướng dẫn cho các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn; vận động các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển dần sang chăn nuôi tập trung, trang trại đủ điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Hướng dẫn các chủ trang trại, hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi tái đàn lợn phải thực hiện kê khai, đăng ký với chính quyền cơ sở và được cơ quan chuyên môn từ cấp huyện trở lên kiểm tra, thẩm định về điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học trước khi thực hiện nhập lợn từ nơi khác về để tái đàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi của các trang trại, gia trại, cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là công tác tái đàn lợn; kiên quyết không thực hiện tái đàn nếu không đủ các điều kiện an toàn dịch bệnh, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Các tổ chức, cá nhân nhập lợn để tái đàn không khai báo và kê khai, đăng ký với chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn theo quy định để thẩm định các điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học, nếu xảy ra dịch bệnh, làm lây lan dịch bệnh sẽ không được hưởng hỗ trợ và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Súng

